

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume 8
Issue 4 1983

Article 15

1-1-1983

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

บุษอรุณ สายศร

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps>



Part of the [Pharmacology Commons](#)

Recommended Citation

สายศร, บุษอรุณ (1983) "สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน," *The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences*: Vol. 8: Iss. 4, Article 15.

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps/vol8/iss4/15>

This Interview is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.



บทสัมภาษณ์

INTERVIEW

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญอรณ สายศร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทยเภสัชสาร ไทยเภสัชสารอยากจะขอเรียนถามอาจารย์ว่าสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนนี้ อาจารย์ได้ดำเนินการมาอย่างไรแล้วบ้าง

คณบดี สำหรับสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนนี้ ตอนนั้นจุฬาฯ ก็ได้ให้งบประมาณมาแล้ว 2 ล้านบาท แล้วก็สร้างเป็นสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน แล้วก็เป็นศูนย์เภสัชสนเทศอยู่ชั้นบน ส่วนชั้นล่างเป็นสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มีพื้นที่ทั้งหมด 200 ตารางเมตร สถานที่ตั้งจะติดสะพานลอยระหว่างมาบุญครองเซ็นเตอร์กับสยามสแควร์ ความจริงในเรื่องนี้เราก็ของบนานแล้วหลายปี แต่จุฬาฯ เพิ่งมาให้ในปีนั้นเอง เดิมเรื่องนี้กำหนดอยู่ในแผนพัฒนาที่ 4 พอขึ้นแผน 5 กรรมการผู้วางแผนไม่ตกลงด้วยตัดออกไปเลย ของงบประมาณไม่ได้ ก็เลยมาของงบประมาณจุฬาฯ คิดว่าจะให้ปี 2 ล้านบาท จะมีการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งตอนนั้นได้วางเป้าหมายให้เสร็จในวันที่ 26 มีนาคม ส่วนการดำเนินงานของร้านขายยา หรือสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนก็จะทำได้เป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกก็คือ การก่อสร้าง การก่อสร้างนี้ก็ให้ทาง สถาปนิกและวิศวกรของการสร้างสะพานลอยนี้เข้ามาร่วมดำเนินงานด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การออกแบบได้เหมาะสม เพราะสถานที่ก่อสร้างนั้น

อยู่กับสะพานลอย พอลงจากสะพานลอยก็เข้าร้านเลย หน้าร้านจะเปิดออกทาง
 พญาไท ส่วนด้านข้างจะเปิดรับคนมาเมื่อลงจากสะพานลอย นั่นคือเรื่องการก่อสร้าง
 ชั้นตอนที่สองจะตั้งกรรมการชุดหนึ่งสำหรับการวางโครงการ เกี่ยวกับการบริหาร
 สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนว่าจะบริหารงานอย่างไร จะต้องมีการทำอะไร
 โดยถือนโยบายว่าให้เลี้ยงตัวเองได้ ค่าตอบแทนของบุคลากรจะให้เหมือนกับ
 ร้านขายยาจริง ๆ ว่าเขาทำอย่างไร เพื่อที่นิสัยลงไปแล้วจะได้ฝึกได้ทุกอย่าง ทั้ง
 การจัดซื้อและรายจ่ายต่าง ๆ จะได้ว่าร้านขายยามีค่าใช้จ่ายอะไรเป็นต้น ดังนั้น
 จะไม่เหมือนสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนของคณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
 เพราะที่นั่นรู้สึกจะไปหนักทางวิชาการมากไปหน่อย แต่ของเราเรื่องวิชาการจะ
 เหมือนกันแต่มีในทางธุรกิจก็ต้องเลี้ยงตัวเองได้ การเลี้ยงตัวเองได้หมายความว่า
 มีกำไรพอสมควรในการที่จะพัฒนาหรือทำอะไรก็ได้ ชั้นตอนที่สามจะเป็นกรรม-
 การเกี่ยวกับการดำเนินการหรือชุดปฏิบัติการ ซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวกับบุคลากรที่จะ
 เข้าไปฝึกงานที่ร้านจะต้องมีการเตรียมตัวนิสัยอย่างไรก่อน อาจารย์ที่จะเข้าไป
 ควบคุมจะต้องปฏิบัติงานอย่างไร กรรมการชุดนี้จะเข้าร่วมกรรมการชุดก่อสร้าง
 ด้วย เพื่อจะได้วางรูปแบบของสถานปฏิบัติการให้เรียบร้อย รวมทั้งการจัดร้าน
 ขายยา ทางเดินเข้าออกจะซื้อยาอย่างไร ควรมีห้องบริการอยู่ที่ไหน ห้องบัญชี
 ห้องเก็บยา จะอยู่อย่างไร เพราะวานิสิตจะต้องมาฝึกงานหลายภาคการศึกษา อย่าง
 เช่นภาคการศึกษาหนึ่ง อาจมาติดต่อการซื้อเข้า การจ่ายยา การรับใบสั่ง อะไร
 ต่าง ๆ เป็นต้น นี่ก็เป็นโครงการทั้งหมดที่เราจะทำสำหรับการก่อสร้าง ใช้เวลา
 3 เดือน เพราะเนื้อที่น้อย รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ภายในด้วย อีกหนึ่งเดือนสำหรับ
 จัดร้านให้เสร็จ ถ้าเสร็จได้ในวันที่ 26 มีนาคม ก็จะดี กำลังรอให้เขามีจดหมาย
 มาให้คณะฯ เป็นผู้ดำเนินการ แต่ทางภายในได้ติดต่อไว้หมดแล้ว

ไทยเภสัชสาร อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้สถานปฏิบัติการเภสัช-
 กรรมชุมชน

คณบดี อุปสรรคของร้านขายยาหรือสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนก็คือมันตกแผนไป ตกจาก
 แผน 5 ของคณะกรรมการวางแผน ไม่รู้จักกันยังไง ถ้าไม่ตกแผนไปก็คงจะมีมา

นานแล้ว ที่ถ้าเกิดมีต่อนั้นเราอาจจะไม่ได้อย่างนั้นก็เพราะต่อนั้นคิดว่าหันหน้าออกไปสยามสแควร์

ไทยเภสัชสาร เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินการในส่วนของ Model Pharmacy กับ D.I.C. หรือเภสัชสนเทศ จะขึ้นกับคณะโดยตรง

คณบดี ทั้งสองส่วนนั้นคณะเภสัชศาสตร์จะเป็นเจ้าของ อย่างเช่น ศูนย์ข้อมูลหรือเภสัชสนเทศจะอยู่ชั้นบน ชั้นต่อไปจะมีคอมพิวเตอร์และสิ่งต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลทางยาทั้งหมด แล้วก็ต่อกับสายคอมพิวเตอร์กลาง ข้อมูลบางส่วนจะเก็บไว้ที่นี้ซึ่งจะมีคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลยังจะไปสัมพันธ์กับการพัฒนาห้องสมุดของคณะเภสัชศาสตร์ เพราะต่อนั้นห้องสมุดของเราจะซื้อ Microfiche มาและจะเป็นสมาชิกของ Iowa Drug Information center เราก็เอาข้อมูลทั้งหมดนั้นใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ ส่วนในห้องสมุดใครอยากมาใช้ก็ได้ สำหรับข้อมูลทางยา จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข คณะเภสัชฯ มหิดล ซึ่งจะใช้พื้นที่ชั้นบนซึ่งมีเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ส่วนชั้นล่างซึ่งมีเนื้อที่เท่ากันก็เป็นของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนทั้งหมด

ไทยเภสัชสาร ไม่ทราบว่าการบริหารของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนจะต้องเป็นตามระเบียบราชการทุกอย่างหรือไม่

คณบดี คือเราจะวางระบบของเราเอง แล้วก็กรรมการเรื่องบริหารจะตกลงกันอย่างไรว่าต้องมีระเบียบการเงินโดยเฉพาะ เราก็ต้องสร้างระเบียบในการรองรับการใช้จ่ายทั้งหมด

ไทยเภสัชสาร การขอเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนนี้ จะมีการเกี่ยวข้องกับที่กระทรวงเหมือนร้านขายข้างนอก หรือขอจัดตั้งพิเศษ

คณบดี เราก็ขอเปิดเหมือนร้านขายยาธรรมดา ซึ่งกระทรวงก็ไม่ขัดข้อง คณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าของ จะมีผู้ดำเนินงานและคนคุมร้าน

ไทยเภสัชสาร งบประมาณ 2 ล้านบาทนี้ได้จากเงินผลประโยชน์จู่ๆ ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น ส่วนงบดำเนินการจะจัดทำอย่างไร

คณบดี

เงินทุนในการดำเนินงาน เราอาจจะไม่ต้องลงทุนมากถ้าแผนการเราดี เงินสองล้านบาทเป็นเรื่องโครงสร้างและเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหลายคนบอกว่าร้านขายยาติดเครื่องปรับอากาศเดี่ยวคนไม่เข้า ดีเกินไปไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญมาก แต่ที่สำคัญสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนไม่ยากให้เหมือนร้านขายยาทั่วไป คือมีตู้แล้วก็มียาอยากให้เป็นแบบการประกอบโรคศิลปะ ผมอยากให้เขาคิดว่าร้านขายยาที่มีรูปร่างรูปแบบที่น่าจะเชื่อถือ หน้าครัทธา ร้านขายยาน่าจะเป็นแบบนี้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องนำมาเรียงไว้ให้เห็นก็ได้ อยากให้ดูร้านเราเป็นแบบร้านประกอบโรคศิลปะที่ดี เราจะได้ทำงานกันได้เป็นตัวอย่างแก่ร้านอื่นๆ ว่าเขาจะจัดร้านกันอย่างไร โดยเฉพาะร้านขายยาที่มีเภสัชกรเป็นเจ้าของและดำเนินการเอง ซึ่งร้านขายยาเหล่านี้เขาก็จัดร้านขายยาเก่า ๆ ทั่วไป ถ้าเราเป็นตัวอย่างการจัดร้านที่ดีเขาก็อาจนำไปใช้ได้ เพราะร้านขายยาขนาด 200 ตารางเมตรก็ประมาณ 2 ห้อง ถ้าเจ้าของร้านจะนำไปทำแบบอย่างก็ดี จุดประสงค์หลักก็คืออยากให้มีการพัฒนาในเรื่องรูปแบบร้านขายยาว่าจะทำอย่างไร

ไทยเภสัชสาร

อาจารย์ช่วยสรุปวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนในครั้ง
นี้

คณบดี

วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งคือ ฝึกนิสิตที่สนใจในเรื่องเภสัชชุมชนในแง่มุมที่ได้ข้อเท็จจริง ๆ ว่าเป็นอย่างไร เราจะให้ดูหมดในเรื่องการเงินการบริหารและสิ่งต่าง ๆ ว่า ชื้อมาเท่าไรขายไปเท่าไร การตั้งราคาจำหน่ายทุกสิ่งทุกอย่าง วัตถุประสงค์ข้อที่สอง คืออยากให้เห็นแบบอย่างของการพัฒนาร้านขายยาว่าแท้ที่จริงร้านขายยานี้ควรมีลักษณะอย่างไรที่จะเหมาะกับสังคมไทย ข้อที่สามก็คือ อาจารย์มีประสบการณ์ให้เห็นข้อเท็จจริงประกอบการเรียนการสอนได้ เพราะบางอย่างเขาจะต้องยอมรับว่าเราห่างจากข้อเท็จจริงมากเกินไปหน่อย เพราะเราก็ต้องไปอาศัยคนอื่นเขา ซึ่งข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเหล่านี้ ถ้าเราเก็บด้วยตัวเราเอง เราฝึกฝนด้วยตัวเราเอง จะมีการสร้างสมไปเรื่อย ๆ อาจารย์เราจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก จุดประสงค์เหล่านี้ในที่สุดจุก ๆ ก็เห็นความสำคัญสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนก็เหมือนที่ฝึกงานของคณะเภสัชศาสตร์ที่สำคัญคือต้องเลี้ยงตัวเองได้ ช่วยเสริมการ

ศึกษาไม่ใช่พาณิชย์โดยตรง อธิการบดีเป็นห่วงมากที่จะเลี้ยงตัวเองไม่ได้ถ้าเรา
สามารถเลี้ยงตัวเองให้ได้ในอนาคต ถ้าจะทำให้ใหญ่กว่านี้ก็สามารถทำได้ เราอาจ
จะเปิดเป็นสาขาขึ้นในชุมชนแออัด เราเปิดที่นี้เราก็ได้คนที่ผ่านไปผ่านมา และ
ถ้าเราไปเปิดอีกที่เราจะได้คนที่อยู่ที่นั่น ทำให้ทราบโรคภัยไข้เจ็บในชุมชนที่เป็น
อย่างไร และก็จะเป็นการกระจายความรู้เกี่ยวกับร้านขายยา ผมว่าในอนาคตคง
ต้องทำอย่างนั้น ถ้าอยู่ในแผนเราอาจตั้งสาขาขึ้นเหมือนอย่างคณะทันตแพทยก็มี
ของเราจะทำได้ง่ายกว่า

ไทยเภสัชสาร ประโยชน์อาจารย์คิดว่า การเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือร้านขายยาจะ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากแค่ไหน

คณบดี เรื่องประโยชน์นี้พูดกันยาก อันหนึ่งที่เราจะได้ก็คือเราเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการใช้
ยาของคนชุมชนนี้ ซึ่งสถานที่ของเราที่เรามั่นคนที่จะมาใช้จะต้องเป็นคนที่มีการ
ศึกษาดีพอสมควรเพราะในละแวกนี้เป็นละแวกที่มีการศึกษาทั้งหมด คนที่มา
สยามสแควร์นี่เป็นคนมีการศึกษาระดับหนึ่ง ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องการใช้ยา
ให้ถูกต้องได้นี้ คนเหล่านี้จะกระจายความถูกต้องออกไปได้มากและจะส่งต่อเข้าไปยัง
อีกชุมชนอื่นเพราะฉะนั้นการกระจายความรู้เรื่องการใช้ยาให้ถูกต้องนี้จะดีมากที่สุด

ไทยเภสัชสาร การใช้จ่ายที่ถูกต้อง อาจารย์หมายถึงการไปซื้อยาจากเภสัชกรโดยตรง

คณบดี คือการใช้จ่ายที่ถูกต้องนี้หมายความว่า เราไปซื้อยาแล้วมีการแนะนำการใช้จ่ายที่
ถูกต้อง ไม่ใช่พุ่มเฟิย ไม่ใช่ผิดประเภท แล้วรู้ถึงพิษภัยของยาอะไรต่าง ๆ ด้วย
ปกติ บางทีคนมาซื้อยาไม่ได้เป็นอะไร คนไม่สบายอยู่บ้าน บางครั้งเราไม่เห็น
คนเจ็บฉะนั้นเราจะต้องมีความคิดไกล ๆ หน้อยว่าจะแนะนำเขาอย่างไรให้เขาไป
ถ่ายทอต ส่วนเรื่องราคา ราคาคงจะถูกกว่าที่อื่น เพราะว่าเราตั้งราคาในแง่ที่เป็น
จริงไม่บวกราคาเพิ่ม เราต้องการฝึกนิสัย

ไทยเภสัชสาร สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน นอกจากจะเป็นที่จำหน่ายยาอย่างที่ชาวบ้านเขาเข้าใจ
กันแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลทางยา ที่นี้ขอจะเรียนถามว่า ศูนย์
รวมข้อมูลเกี่ยวกับทางยานี้จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ประกอบวิชาชีพด้วยกัน หรือ
อำนวยความสะดวกนี้ให้กับประชาชนที่มาซื้อยา

คณบดี

คือ ตอนแรกเราคงเข้าใจว่าจะให้ข้อมูลกับผู้ประกอบโรคศิลป์ก่อน แล้วขั้นต่อไปก็จะให้กับประชาชน ข้อมูลที่ออกมาถ้าให้กับประชาชน ประชาชนคงรับไม่ไหว เพราะเป็นข้อมูลที่ลึกซึ้ง เราจะต้องเตรียมคนที่จะแปลข้อมูลนั้นออกมาเป็นข้อมูลง่าย ๆ เคยมีโครงการที่จะทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ เพื่อแจก แต่ยังติดขัดอะไรหลายอย่างในค่านิยมประเพณีและอื่น ๆ เลยทำไม่ได้แต่ก็คงจะมีบางอย่างเช่น คนมาช้อย อาจจะทำให้เอกสารคำแนะนำว่า ควรจะรักษาเนื้อรักษาตัวอย่างไร ควรจะแก้ไขอย่างไร เป็นต้น เป็นการให้ความรู้กับประชาชนจำนวนน้อย ๆ

ไทยเภสัชสาร

สถานปฏิบัติการ นั้น บางครั้งจะต้องขายยาโดยไม่ใช้ใบสั่งแพทย์ ไม่ทราบจะมีข้อปัญหาอะไรบ้าง

คณบดี

คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่าเราขายตามพระราชบัญญัติยา กำหนดให้เภสัชกรนี้ขายยาอันตรายได้ ยาควบคุมพิเศษเราก็ต้องจ่ายตามใบสั่งยา คงไม่มีปัญหาอะไร มีอยู่อันหนึ่งที่จะลำบากก็คือ การปรุงยา คือถ้าไม่มีใบสั่งยาเราก็จะปรุงลำบาก แต่อย่างไรก็ตามเรามีภาควิชาที่ทำยาได้ เภสัชอุตสาหกรรมก็มียาซึ่งผลิตทำในชั้นเรียนอย่างนี้แล้วอาจจะเอาไปจำหน่ายได้ ส่วนการควบคุมคุณภาพที่มีภาควิชาเภสัชเคมี อาจจะควบคุมว่าพอใช้ได้ไหม หรือผลงานของนักเรียนปริญญาโท รวมทั้งเครื่องสำอางบางส่วนซึ่งคณะเภสัชศาสตร์เราทำอยู่

ไทยเภสัชสาร

ถ้าสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนเปิดขึ้น อาจารย์คิดว่านิสิตที่มาฝึกงานจะมีโอกาสที่จะเปิดร้านขายยาของตนเองขึ้นมา ได้ดีกว่าไม่ได้ฝึก

คณบดี

คือฝึกมาแล้วตามหลักแล้วต้องดีกว่า ฝึกแล้วอะไรแล้วไม่ดีกว่าก็แย่ ก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่า ถ้ามาฝึกมาดของจริงแล้ว ถ้าเผื่อนิสิตที่จะจบมีโอกาสได้เปิดร้านเขาก็คงจะเอาแบบของเราไปตัดแปลงเสีย ไม่ใช่เอาไปทั้งหมด เขาคงจะได้แนวที่จะนำไปปรับปรุงหรือนำไปทำอะไรสักอย่าง เราคงไม่สอนให้คนนั้นจำ แล้วเอาไปใช้อย่างเดียว นี่เป็นแต่เพียงให้เขาได้ข้อคิดแล้วเอาไปตัดแปลง เพื่อนำไปปรับปรุง เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเขาเปิดร้านขายยา เขาน่าจะทำได้ดีกว่าของเรา เพราะของเราเปิดไปแล้วจะปรับปรุงอะไรก็คงนาน ระบุร้านขายยาก็คงต้องใช้งบประมาณ ฉะนั้นคนที่ฝึกกันไปแล้วก็ควรจะดีกว่าที่นี้ ถ้าได้เท่ากันก็ถือว่าเสมอ

ตัวแต่ควรจะดีกว่า เราคิดว่าถ้าเราเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนในจุฬาฯ นี้ ก็มี
 คนอีกมากที่เดี๋ยวกงจะมาใช้บริการเป็นต้นว่า คณะทันตแพทย์ ตอนนั้นก็พูดว่าเขา
 อยากจะได้ห้องยาที่คณะทันตแพทย์ทางนั้นเขาก็ไม่มีใคร อาจจะเป็นสาขาแรก
 ที่เราเข้าไปฝึก เป็นลักษณะขยายให้คนไข้ นี่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังคนเหมือนกันว่า
 เราจะสนใจแค่ไหน สิ่งอะไรใหม่ ๆ ก็คงฮือฮากันหน่อย แต่พอทำไปแล้วจำเจ
 ที่หลังก็จะไม่มีคนไป เหมือนร้านขายยาที่แรกก็เปิดกันเยอะที่หลังก็คงน้อย ถึง
 ได้วางเรื่องบริหารเอาไว้เสียก่อน แล้วชุดปฏิบัติการอีกชุดหนึ่ง ก็ไม่แน่ใจว่า
 อาจารย์เภสัชจะออกช่วยในร้านได้สักเท่าไร ในระยะแรกนี้อาจจะมีไม่มาก จะต้อง
 เทรนให้อาจารย์นั้นลงมาเพราะอาจารย์ในคณะเราเนี่ย บางภาคลงมาไม่ได้เลยเพราะ
 ลืมหมดแล้ว ภาควิชาตรง ๆ ที่มีความรู้ที่จะต้องลงไปช่วยได้ก็มี Pharmacy,
 Pharmaco ที่ตรงหน่อย ที่เฉียงไปก็มี Pharm Chem., Bio Chem., Physio
 หลายภาควิชาต้องพึ่งพาความจำอีกเยอะ

ไทยเภสัชสาร ไม่ทราบว่าจะมีการขยายแผนโบราณ

คณบดี ยังไม่มี จะขยายแต่แผนปัจจุบัน แต่ไม่รู้แล้วแต่กรรมการเขาจะดำเนินการร้าน
 ขยายยังงัยเท่าที่ทราบ

ไทยเภสัชสาร อาจารย์คิดว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีก

คณบดี อยากจะพูดว่าร้านขายยาคิดมานานเต็มที 10 ปีมาแล้ว และก็ถ้าสำเร็จขึ้นมาผมคง
 จะดีใจมากเพราะเราคิด พุดกันมานาน หลายคนอาจจะคิดว่าคงจะเลิกไปแล้ว
 แต่ผมก็ได้พยายามตามอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันเกิดขึ้น แล้วคราวนี้ก็คงจะเป็นความ
 จริงแน่ ๆ แล้ว นานมาแล้วผมก็ไม่กล้าพูดว่าจะมีหรือไม่มี อุปสรรคมีหลายอย่าง
 ทั้งด้านการเงิน และด้านสถานที่ ผมเคยคิดแม้กระทั่งจะไปยืมเงินธนาคารกรุงเทพ
 มาสร้าง ทางธนาคารก็ได้โทร. มาตามอยู่เรื่อยๆว่าจะมาเอาเมื่อไร 2 ล้านนี่ให้ กอง-
 สลากกินแบ่งก็เคยเจรจากันว่าจะให้ พอดีตอนนั้นเงินเขาไม่ค่อยมีแต่เขาก็สนับสนุน
 ดี แต่มันก็ติดขัดที่ว่าตกแผนไปเราไม่รู้จะทำยังไงพุดไปก็เหมือนกับคนคือ ถ้า
 ตกแผนไปแล้วจะเอาอะไรอีกก็เลยต้องรอ ค่อยพุดค่อยจาให้รู้ถึงความติดขัดอะไร
 ต่าง ๆ ซึ่งตอนนั้นก็หมดอุปสรรคไปหน่อย ถ้าสร้างเสร็จก็คล้าย ๆ ว่าเราตั้งใจจะ

ทำอะไรก็รีบร้อยลงไป แต่ใช้เวลานานไปหน่อย โครงการตั้งใจไว้ก็เหลืออีก
อันเดียวก็คือเภสัชชุมชนกับเภสัชสนเทศ ว่าจะดำเนินการมาตั้งหลายปีแต่ยังไม่
เป็นรูปเป็นร่างเลย มาได้งานนี้เป็นรูปเป็นร่างได้ เราก็คงจะได้พัฒนาขึ้นมาพอ
สมควร ต่อไปจะได้มีจตุรกรฐานเริ่มต้น จะขยายยังไงจะเอาอย่างไรค่อยว่ากันทีหลัง

สุนิพนธ์ ภูมามางกูร
สมเกียรติ รุจิวัฒน์

อภิฤดี โปษะกฤษณะ
วารภรณ์ ผิวเหลือง